



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าจิว

ที่ นศ ๕๕๓๐๑/๒๙๐

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร

เรียน นายกเทศมนตรีและแจ้งผู้อำนวยการกองการศึกษา

### เรื่องเดิม

ตามที่นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าจิว เมื่อการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลท่าจิว กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการกำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตามความในข้อ ๒๖๔ และข้อ ๒๖๕ และงาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดนัก บริหารงานการศึกษาและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดทำ แผนการศึกษาท้องถิ่น การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การพิจารณาศึกษาวิเคราะห์วางแผน งบประมาณด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงาน บริหารงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลายด้าน เช่น งานธุรการในกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสนับสนุน การศึกษา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ รายงานการปฏิบัติงานต่าง ๆ การพิจารณาวางแผนงบประมาณด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเด็กในเขตพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา จัดทำมาตรฐานการศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา แนะนำ การศึกษาให้คำปรึกษาและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา แนะนำการศึกษาให้คำปรึกษาและอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการศึกษาควบคุมดูแล ตรวจสอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา หลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลงานด้านโครงการกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ดูแลงานด้านการเงินพัสดุ และงานสารบรรณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

### ข้อเท็จจริง

นโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลง(ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) นั้นมีแนวทางการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกัองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

## นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านในการเข้าเรียนระดับปฐมวัย และส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทำให้ครูมีคุณภาพและคุณธรรม มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุน งานโครงการ กิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดี ให้มีการสืบสานไว้ ไม่ให้สูญหายไป และยั่งยืน

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนา จัดทำโครงการ กิจกรรมแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายนายกเทศมนตรี เพื่อให้นโยบายนำไปสู่กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

### ข้อพิจารณา

จึงเรียนเพื่อพิจารณาและแจ้งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ดำเนินการ

(นายคณินเดช แก้วขวัญ)

ปลัดเทศบาล

(นายสมจิตร พูลพิพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าจั่ว

เพื่อทราบ

(นายสถิตย์ สายชล)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม